

Sùi mào gà ở giai đoạn đầu có chữa lành được không?

Sùi mào gà là một bệnh lý rất dễ lây nhiễm, có thể tác động tiêu cực đến khả năng sinh sản & thể trạng nói chung của người mắc bệnh. Vậy đối với người mắc bệnh bị sùi mào gà ở giai đoạn đầu có chữa lành được hay không? Mời mọi người cùng tìm lời câu trả lời trong nội dung phần tiếp theo của nhà thuốc Long Châu nhé.

Sùi mào gà là một căn bệnh hoa liễu mà dễ bị mắc phải nhất đối với cả hai giới. Nếu sùi mào gà được nhận biết & điều trị sớm thì một số di chứng tác hại có thể được ngăn chặn một cách hữu hiệu, bảo đảm sức khỏe cho người mắc bệnh.



Biểu hiện của sùi mào gà giai đoạn đầu

Trong hầu như các nếu như lây nhiễm virus Human Papilloma virus thì đều không thể định vị được giai đoạn lây nhiễm.

Hết thời gian ủ bệnh trung bình khoảng từ 3 đến 8 tuần tương xứng từ 2 đến 3 tháng, sùi mào gà ở giai đoạn đầu sẽ có các biểu hiện như sau:

- Các u nhú, mụn, u nhú có màu hồng nhạt, nhỏ, mềm, có chân hoặc có cuống, xuất hiện ở một số chỗ ở cơ quan sinh sản nam như bìu, đầu "cậu bé", thân dương vật... Ở nữ sẽ mọc các u nhú trên "cô bé", môi lớn, môi bé...
- Một số tổn thương này không gây đau nhưng mà dễ xuất huyết. Chúng cũng có thể được tìm ra ở lỗ nhị hoặc họng...

Sùi mào gà giai đoạn đầu có chữa lành được không?

Cho đến nay, chưa có cách điều trị hữu hiệu đối với sùi mào gà nên một khi đã lây nhiễm virus người mắc bệnh có thể phải sống chung với sùi mào gà suốt quãng đời còn lại. đặc biệt, sùi mào gà thường chưa có biểu hiện ở giai đoạn đầu hoặc trong giai đoạn ủ bệnh, việc đó sẽ làm tăng khả năng truyền bệnh cho người khác.

Nhiều người cho rằng sùi mào gà có thể tự hết ở giai đoạn đầu nhưng mà ngày nay là sùi mào gà sẽ không tự biến mất dù ở giai đoạn đầu hay cuối. Cách điều trị chủ yếu giúp giảm biểu hiện hoặc đào thải một số tổn thương do sùi mào gà gây.

Nếu người mắc bệnh không đảm bảo rửa ráy, bệnh rất dễ mắc bệnh trở lại & biến đổi sang kinh niên. Nếu chớ nên nhận biết & điều trị kịp thời, các biểu hiện sẽ không cải thiện & nếu nặng, bệnh có thể gây xuất huyết, lở loét.

Chi phí điều trị sùi mào gà hết bao nhiêu

tiền? <https://suckhoedoisong.vn/chi-phi-xet-nghiem-va-chua-benh-sui-mao-ga-het-bao-nhieu-tien-169240607153653279.htm>

Một số cách điều trị sùi mào gà giai đoạn đầu

Phần tiếp theo là các cách điều trị sùi mào gà giai đoạn đầu mà mọi người có thể tham khảo:

Dùng các loại thuốc

Vì các biểu hiện lúc đầu của bệnh khá nhẹ nên người mắc bệnh có thể điều trị chuẩn y một số cách điều trị bằng Tây y. Một số loại thuốc này có công dụng nhanh & dễ dùng nhưng mà dễ gây tác dụng phụ như đau nhức thân thể, cơn đau, ngứa da, kích ứng, phát ban...

Các loại thuốc mà bạn có thể dùng là:

- Sử dụng thuốc Imiquimod: Loại thuốc này sẽ giúp thân thể tăng khả năng đề kháng chống lại một số yếu tố gây hại của sùi mào gà.
- A xít trichloroacetic: dùng để đốt cháy các nốt u nhú.
- Thoa thuốc Sinecatechin: dùng cho các u nhú mọc gần kề lỗ nhị hoặc gần kề vùng kín.
- Sử dụng thuốc AHCC: Giúp xúc tiến đội ngũ đề kháng & phá hủy virus gây hại.

Một số cách điều trị ngoại khoa

Tiểu phẫu là cách điều trị phù hợp với sùi mào gà giai đoạn đầu & một số u nhú có kích cỡ lớn, phù hợp với một số người mắc bệnh không thể điều trị bằng thuốc tân dược y. Tùy theo hiện trạng chi tiết, các cách điều trị thường được thầy thuốc chuyên khoa tiến hành bao gồm:

- Dùng nitơ lỏng: các thầy thuốc chuyên khoa sẽ bôi nitơ lỏng lên các u nhú & dùng nhiệt độ lạnh khoảng -198,5 độ C để phá hủy mô của nó, cách này có thể gây đau & phình to ở khu vực điều trị.
- Dùng dao mổ điện: Dao mổ điện dùng để điều trị sùi mào gà giai đoạn đầu nhờ vào dòng điện cao tần để đốt u nhú. Sau tiểu phẫu, người mắc bệnh có thể cảm nhận đau & bí bách ở khu vực điều trị.
- Cắt đi sùi mào gà: người mắc bệnh sẽ được thầy thuốc chuyên khoa cắt đi tuyệt đối sùi mào gà nên sau tiểu phẫu sẽ cảm nhận cơn đau.
- Dùng tia laser: điều trị sùi mào gà giai đoạn đầu bằng laser nghĩa là dùng chùm tia có nhịp độ cao để đào thải u nhú. Cách điều trị này khá đắt đỏ & thường chỉ phù hợp với một số nếu như sùi mào gà loang rộng.
- Dùng cách ALA-PDT: nguyên tắc điều trị của cách này là dùng tia sáng huỳnh quang để tạo thành phản ứng oxy hoạt lực tác động đến các mô mắc bệnh & vì vậy kiểm soát virus. Cho đến nay, ALA-PDT vẫn xem như là cách điều trị sùi mào gà có triển vọng nhất vì không gây mất thẩm mỹ, giai đoạn hồi phục nhanh, an toàn với các tế bào lành tính ở khu vực gần kề...

Ngăn ngừa sùi mào gà ra sao?

Giúp tránh khỏi nguy cơ bệnh bước vào giai đoạn nặng, người bị sùi mào gà giai đoạn đầu cần tự giác tiến hành các cách sau:

- Giao hợp an toàn, lành mạnh, rửa ráy sạch sẽ trước & sau khi quan hệ & dùng bao cao su khi quan hệ.
- Tránh dùng chung các sản phẩm hoặc đồ dùng cá nhân tắm rửa với người khác.
- Khi xuất hiện biểu hiện nghi ngờ bị lây bệnh, bạn nên đến ngay cơ sở y tế kiến thức chuyên ngành để được khám & điều trị kịp thời.

Sùi mào gà thường chưa có biểu hiện lâm sàng ở giai đoạn đầu nhưng mà người mắc bệnh vẫn có nguy cơ lây nhiễm cho người khác. Do đó, cần tiến hành khám sức khỏe theo lịch để nhận biết kịp thời một số biểu hiện bất thường, vì vậy đưa ra cách điều trị hữu hiệu, hạn chế nguy cơ lây nhiễm & gây các di chứng.

Hiện tại, tự giác chích phòng vaccine dự phòng Human Papilloma virus là cách ngăn ngừa sùi mào gà hữu hiệu. Để điều trị sùi mào gà ở giai đoạn đầu một cách hữu hiệu nhất, người mắc bệnh nên đến gặp chuyên gia để được thăm khám, kết luận chính xác bệnh & có dự định điều trị phù hợp cho từng người mắc bệnh.

Nội dung trên là lời câu trả lời về thắc mắc liệu người mắc bệnh bị sùi mào gà giai đoạn đầu có chữa lành không. Hy vọng một số tin tức trên đã giúp bạn hiểu hơn về sùi mào gà & có một số cách che chở chính mình khỏi virus gây bệnh.

<https://khamnamkhoathaiha.com/dia-chi-chua-benh-sui-mao-ga-o-dau-102300.html>

<http://museomakuriwa.invemar.org.co/web/phongkhamthaihaorg/home/-/blogs/10-ia-chi-kham-chua-sui-mao-ga-o-au-tot-nhat-ha-noi>

<https://titynuithanh.com/suckhoe24gio/dia-chi-kham-chua-benh-sui-mao-ga-o-dau-tot-nhat-ha-noi.html>

<https://khamnamkhoathaiha.page.tl/Chua-sui-mao-ga-o-dau.htm>

<http://khamnamkhoathaiha.emyspot.com/blog/dia-chi-chua-benh-sui-mao-ga-uy-tin-can-cac-yeu-to-nao.html>

<https://khamnamkhoathaiha.mystrikingly.com/blog/kham-sui-mao-ga-o-ha-noi>

<https://dovanhieu.educatorpages.com/pages/chi-phi-dieu-tri-sui-mao-ga>

<https://benhviendalieuct.vn/theme/index.html?dia-chi-chua-benh-sui-mao-ga-o-dau-ha-noi-327.html>

<https://phong-kham-thanh-duc5.webflow.io/blog/chi-phi-dieu-tri-benh-sui-mao-ga>